

ที่ CAII-60/003

1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาหัวข้อ “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล”

เรียน คุณเกดติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสัมมนาเผยแพร่ผล

ตามที่สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดสถานภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการในธุรกิจบริการโลจิสติกส์
- 2) ทำการสำรวจและประเมินสถานภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย จำนวน 400 กิจการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของภาคอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ของไทย
- 3) ภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไปจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต่อไป

ปัจจุบัน การจัดทำเกณฑ์และการประเมินสถานภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เพื่อเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลการประเมินฯ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการดำเนินกิจการหรือธุรกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองต่อไป

ทั้งนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ได้ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 150 ราย

จึงขอเรียนมายังท่าน เพื่อโปรดกรุณาร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยคณะที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประสานงานเพื่ออธิบายรายละเอียดของข้อมูลจากการศึกษา และรูปแบบวิธีการของการจัดสัมมนา มายังท่านอีกครั้งหนึ่งในลำดับต่อไป ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลใดๆหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณปรางทิพย์ กระจดาชทอง เลขานุการโครงการฯ ที่โทรศัพท์ 081-641-9778

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(เพียรจิต สิงห์โธราช)

ผู้อำนวยการ และหัวหน้าโครงการฯ

บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด